

วิทยากรเป็นได้ไม่ยาก..หากมีคุณสมบัติ 12 ประการ (ตอนที่ 1)

นำเสนอเมื่อ : 12 พ.ค. 2552

วิทยากรเป็นได้ไม่ยาก..หากมีคุณสมบัติ 12 ประการ (ตอนที่ 1)



“คุณสมบัติ 12 ประการ จะเชี่ยวชาญอยู่ที่การฝึกฝน ” การเป็นวิทยากรที่หมายถึงคือ ครูผู้สอน , ผู้ทำให้เกิดความรู้, ผู้ฝึก
ผู้เลี้ยงและ

ผู้บรรยายนั้นจำเป็นที่จะต้องมีความรู้และมีการฝึกฝนที่มากพอ
ยังมีประสบการณ์ในการพูดหน้าเวทีมากเท่าไรก็ยิ่งมีความเชี่ยวชาญ มีความชำนาญมากขึ้นเท่านั้น
แต่สิ่งสำคัญประการแรกก่อนจะฝึกฝนการเป็นวิทยากรต้องมาดูก่อนก่อนว่าเรามี คุณสมบัติของการเป็นวิทยากร ครบถ้วนหรือไม่
ถ้ามี มีก็ขอ ถ้าไม่มีเราก็เพิ่มเติมได้ เรามาดูกันว่าคุณสมบัติของวิทยากรนั้น มีอะไร? บาง
คุณสมบัติที่วิทยากรพึงมีคือ...

1. ใจต้องมาก่อน คนเราถ้ามีใจอะไรๆ มันก็ง่าย เพราะใจมันรัก อยากรที่จะทำ อยากรที่จะเป็น
เจออุปสรรคปัญหาที่ฟันฝ่าไปได้ แต่ถ้าใจไม่รักทำอะไรก็ไม่มีแววที่จะประสบความสำเร็จเพราะไม่มีใจ
ตั้งหน้าตั้งตาทำต้องมีความรักการเป็นวิทยากรเสียก่อน

**2. ต้องมีความรู้จริงในเรื่องที่จะถ่ายทอดอย่างชัดเจน การเป็นวิทยากร เป็นนักพูดที่เก่งนั้น
ต้องมีความรู้เยอะ มีความรู้ที่หลากหลาย โดยเฉพาะเรื่องที่จะบรรยาย ต้องรูซึ้งดีทะลุปรุโปร่ง
สามารถเข้าใจเรื่องที่จะถ่ายทอดได้อย่างกระจ่างแจ้งชัดเจน ส่วนความรู้อื่นๆ ก็ต้องมีรอบด้าน
ไม่ว่าจะเป็นนิทาน เรื่องตลกขำขัน ความรู้รอบตัวอื่นๆ อีกมากมาย
การเป็นคุณรักการเรียนรู้อาจจะทำให้เราเป็นวิทยากรที่เก่ง มีค่าตัวแพงๆได้ เพราะวิทยากรคือผู้ถ่ายทอดให้ความรู้
จึงมีค่ากล่าวที่ว่า “ อานหนังสือประวัติศาสตร์ 1 เล่ม ย่นย่อระยะเวลาของประวัติศาสตร์นั้น 100 ปี**

ฟังวิทยากรบรรยาย 1 ท่าน ย่นย่อระยะเวลาการอ่านหนังสือนับ 100 เล่ม

3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความคิดของคนเรามี 2 ด้าน ด้านหนึ่งบวก อีกด้านหนึ่งลบ การคิดลบ
ทำให้จิตใจหดหู่ ห่อเหี่ยว หมดความหวัง หมดกำลังใจ การคิดบวกก่อให้เกิดความหวัง พลังใจ
มีแรงที่จะต่อสู้ปัญหาอุปสรรค มีความคิดสร้างสรรค์ คิดสิ่งแปลกๆ สิ่งใหม่ๆ ได้ตลอดเวลา
คุณสมบัติของผู้ที่ต้องการฝึกฝนเป็นวิทยากรในขณะนี้ก็คือการคิดบวก มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
เพราะจะทำให้เรามีอะไรๆ แปลกๆใหม่ๆ ตลอดเวลา เวลาถ่ายทอดให้ความรู้ ก็จะเป็นความรู้ที่ดีๆ ความรู้ที่สร้างสรรค์
ผู้เขาสัมมนาก็จะได้แนวความคิดจากการฟังบรรยาย นำไปปฏิบัติให้เกิด
ประโยชน์ ทำให้ผู้ที่ฟังวิทยากรได้รับการตอบรับมากยิ่งขึ้น ดังนั้นการ ฝึกฝนเกี่ยวกับความคิด
สร้างสรรค์ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่วิทยากรพึงมี

4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี การเป็นคนร่าเริง ยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นกันเอง ทำให้มีเสน่ห์
มีแต่คนอยากคบหาใกล้ เป็นคุณสมบัติอีกข้อหนึ่งที่ควรมี สำหรับการเป็น วิทยากร รอยยิ้มของวิทยากร
จะทำให้ผู้เขาสัมมนา ฟังอย่างตั้งใจ คงไม่มีใคร อยากรฟังวิทยากรหน้าบึ้ง หรือหน้าบอกลมไม่รับ
ฝึกยิ้มเสียแต่วันนี้เพื่อเป็นวิทยากรที่ดีในวันหน้า

ติดตามต่อตอน 2.....

บทความโดย: ธนกร เอี่ยมละออ

<http://www.richtraining.com>